



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์ภาคเหนือตอนบนร่วมใจจัดงานจำหน่ายสินค้าและผลไม้ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2555 ณ เจเจมอลล์ จตุจักร

สหกรณ์ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมใจจัด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 2555” เพื่อเผยแพร่และขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรของภาคเหนือ และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร นำผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ได้แก่ ลำไยสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย สับปะรด กระเทียม ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและงา มาจัดแสดงและจำหน่ายระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม นี้ ที่ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัด ลำพูน, ลำปาง, เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการเชื่อมโยงตลาดสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยแก่สมาชิกสหกรณ์ 4 จังหวัด 8 สหกรณ์ จำนวน 400 คน และกำหนดจัดงาน “แสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 2555 ” จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเจ.เจ. มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2555 ณ ห้างเทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรของจังหวัดภาคเหนือ

สำหรับการจัดงาน “แสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ปี 2555” ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเจ.เจ. มอลล์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2555 โดยในงานจะมีสถาบันเกษตรกรจากภาคเหนือ นำผลไม้และสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลำไย สับปะรด ลิ้นจี่ กระเทียม หอมแดง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและงา รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรต่างๆ มาแสดงและจำหน่ายร่วมกับสินค้าต่างๆ ของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรจากจังหวัดต่าง ๆ เช่น มะขามหวานจากเพชรบูรณ์ มะเขือเทศราชินีแปรรูปจากนครปฐม น้ำตาลสดและลูกตาลลอยแก้วจากเพชรบุรี ทุเรียนแปรรูปและมังคุดกวนจากจันทบุรี มะคาเดเมียจากเลย ชมพู่ทับทิมจันทร์และมะพร้าว น้ำหอมจากราชบุรี รวมกว่า 30 ร้านค้า เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคผลไม้สดและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของสถาบันเกษตรกร การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยตนเอง และผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อผลไม้สด สินค้าเกษตร และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่สด อร่อย จากเกษตรกรโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในการระบายสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเจ.เจ. มอลล์ กรุงเทพฯ